

**CÔ GIÁO TRẦN THỊ HUYỀN- CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS  
LÊ QUÝ ĐÔN VINH DỰ ĐẠT DANH HIỆU NỮ CNVCLĐ “GIỎI VIỆC  
NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM 2021.**

Chiều ngày 28/6/2022, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ năm 2021 của liên đoàn lao động quận Long Biên, cô giáo Trần Thị Huyền - Chủ tịch công đoàn trường THCS Lê Quý Đôn- Long Biên đã vinh dự được nhận danh hiệu nữ CNVCLĐ “*Giỏi việc nước - Đảm việc nhà*” năm 2021.

Thân thiện, gần gũi, cởi mở là những ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với cô giáo Trần Thị Huyền, cô luôn là một tấm gương sáng về phong trào nữ công nhân viên lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo.

Được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học trò là niềm vui, động lực để cô không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Với lòng yêu nghề, cộng với tinh thần ham học hỏi mà những năm qua cô gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu, quý mến. Nhiều năm liền, cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Quận, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Dù bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao nhưng cô giáo Trần Thị Huyền luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho việc chung, việc riêng, có kế hoạch làm việc khoa học. Không chỉ giỏi việc trường, cô còn là người vợ, người mẹ mẫu mực trong gia đình, luôn đồng hành cùng chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, chăm sóc hai con chăm ngoan, học giỏi.

Và danh hiệu được khen về Giáo viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” dành cho cô là rất xứng đáng. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Trường THCS Lê Quý Đôn luôn trân trọng và tự hào vì có những tấm gương giáo viên tiêu biểu như cô, mong muốn cô tiếp tục cống hiến, phát huy khả năng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công việc và trong gia đình.

***\*Một số hình ảnh tại hội nghị:***



Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long và Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

